

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้

### ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษา เอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีโครงการในการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ดังนี้

๑. โครงการนิเทศบูรณาการสานความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีศึกษานิเทศก์ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้คำแนะนำแก่ครูให้มีความรู้ในการออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำให้ครูที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกในในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ในระดับดีเยี่ยม มีการออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวลงสู่ห้องเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในการออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

๒. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการดำเนินงานทำให้เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) ทุกคนได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเกิดเครือข่ายการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับพื้นที่

๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ โดยได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน ๒๘ โรงเรียน

๔. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ได้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาระดับจังหวัดเป็นตัวแทนของจังหวัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น

๕. โครงการตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการออกตรวจโรงเรียนเอกชน จำนวน ๕๑ แห่ง เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการตรวจการดำเนินงานกิจการโรงเรียนเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน การบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๖. โครงการติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยมีเป้าหมายในการตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบ จำนวน ๕ แห่ง เพื่อให้ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตาม มีความรู้ ความเข้าใจ และแก้ปัญหาในการดำเนินงานกิจการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน